



ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กับการรักษาวินัย

โดย นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิตกรชำนาญการ สพป.อ่างทอง

เอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

สวัสดีค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ ท่าน ขึ้นชื่อว่าข้าราชการย่อมเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ตามติดมาไม่ขาดสายก็คงเป็นระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ออกมาให้เหล่าข้าราชการใช้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนให้สง่างาม สมภาคภูมิ

สำหรับข้าราชการครู พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดแนวทางการรักษาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไว้ในหมวดที่ ๖ โดยระบุข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับข้าราชการในสังกัด ทั้งกำหนดโทษ ๕ สถานที่จะลงแก่ผู้ละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว

สำหรับลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก็ได้กำหนดแบบแผนในการควบคุมความประพฤติไว้ในหมวดที่ ๔ และสำหรับพนักงานราชการ ได้ระบุไว้ในหมวด ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการเช่นเดียวกัน

ดังนั้นทุกหน้าที่ ทุกบทบาทล้วนมีวินัยที่ควรยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม การช่วยสอดส่องความประพฤติของเพื่อนร่วมอาชีพให้รักษากฎหมาย ระเบียบของทางราชการ นอกจากเป็นการดำรงอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรมแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกด้วย ในทางกลับกัน การที่คอยแต่จ้องแต่ความผิดของผู้อื่น กล่าวหาให้ผู้อื่นต้องโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนทั้งที่มีได้กระทำผิด หรือกระทำผิดเพียงเล็กน้อย และไม่เกิดความเสียหายกับทางราชการ นอกจากเป็นการไม่รักษาความสามัคคีแล้ว ยังก่อให้เกิดความบาดหมาง เกลียดชังระหว่างกัน ซึ่งเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันไม่พึงกระทำเช่นนี้ ความรัก ความสามัคคี และการให้อภัยซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้งานในหน้าที่สำเร็จลุล่วงได้โดยสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพา แลกเปลี่ยนความรู้ และไว้วางใจกัน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สังคมครูอ่างทอง” จะรัก สามัคคีกัน เนื่องจากเป็นสังคมที่แคบเพราะจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่น้อย และครูหลายคนก็เป็นคนในพื้นที่ ต่างรัก หวังดี ปรรณนาดีต่อบ้านเกิด เมืองนอนอย่างที่สุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคงไม่ยากเกินไปที่ครูทุกท่านจะสมานเชื่อมความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้น ยึดถือระเบียบ แบบแผน วินัยตามข้อกำหนดของอาชีพตน และมุ่งผลสัมฤทธิ์กับลูกศิษย์อย่างสุดกำลังสืบไป

งานวินัย และนิตการ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขความเดือดร้อนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไม่ว่าจะปัญหาเชิงพฤติกรรม ปัญหางานวินัย หรือปัญหาด้านกฎหมายทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมีความสุข สนุกต้อนรับการเปิดภาคการศึกษานี้ ทำหน้าที่ “เรือจ้าง” อย่างมีความสุขกันทุกคนนะคะ